

จากการค้นคว้าเรื่องคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิแต่ละสายพันธุ์ จึงทำสูญหลายออกมา 3 แบบ ที่มีสีและกลิ่นแตกต่างกัน ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นสูญหลายสี เช่น สูหลายที่เป็นสีแดงเหมาะกับคนผิวแห้ง ทำจากข้าวหอมมะลิสีแดงซึ่งมีวิตามินอี สูงกว่าข้าวหอมมะลิพันธุ์อื่น คุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว โดยใส่กลิ่นลาเวนเดอร์ลงไป เพราะต้องการขายต่างประเทศด้วย ฝรั่งเศสคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ หรือชาวที่เป็นสีผิวอ่อน เหมาะกับผิวมัน ผิวผสม ใช้กลิ่นมะกรูด ให้ความรู้สึกสดชื่น เหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกายต่าง ๆ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเปรี้ยวได้ดี ส่วนสูหลายก่อน ทำ 2 สี เป็นทางเลือกให้ลูกค้า แต่มีส่วนผสมเหมือนกัน

นอกจากจะทำสูหลายแล้ว คุณโอภาสยังทำผลิตภัณฑ์เสริมความงามอย่างอื่นด้วย คือ แชมพู ซึ่งทำจากข้าวหอมมะลินิล เป็นพันธุ์ข้าวหอมลิต้า เพราะต้องการตีคู่แข่งที่ผสมสิ่งไป เช่น บอกว่าเป็นลิต้าจากสาหร่าย ทั้งที่สาหร่ายจริงไม่ดำขนาดนั้น ที่เห็นเป็นสีที่ผสมเพิ่มลงไป ของ HOVFS จึงไม่ใช่ลิต้าลิ้นก เพราะใช้สกัดลิ้นกธรรมชาติล้วน ๆ ถ้าคนที่สกัดผสมหรือย้อมผสมมาสีไหนก็ใช้ของเราได้ ต่างจากแชมพูที่สกัดจากที่สระได้เฉพาะสภาพลิ้นกหนึ่ง ๆ เท่านั้น จุดนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องทำให้ผมนุ่มมาก แต่เน้นที่ความสะอาด จึงเหมาะกับคนผมสั้นเล็ก บางถึงปกติ โดยแชมพูนี้ใส่กลิ่นตะไคร้หอมลงไป

ผลิตภัณฑ์อีกตัว คือที่ขัดผิว ใช้จากของข้าวหอมมะลิสกัดไปทำสูหลายผลิต ตัวขัดผิวทำจากกากข้าวที่ไม่เป็นพิษ โดนน้ำก็ละลายไม่อุดตันหน้า ต่างจากตัวขัดอื่น ๆ เช่น สารสกัดเปลือกกวอลันต์ หรือเม็ดปัด และต่างจากเกลือที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งกัดผิว คนใช้แล้วผิวใสเพราะต่างกัด แต่กากข้าวมีฤทธิ์เป็นกลางจึงไม่ทำร้ายผิว โดยตัวขัดผิวนี้จะเป็นชั้นของน้ำมันกับกากข้าวแยกกันเพราะไม่ใสสารเคมีที่เป็นตัวประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันลงไป ต้องการให้เป็นสารธรรมชาติล้วน ๆ 100%

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเหล่านี้ อายุการเก็บรักษาแต่ละตัวคือ 2 ปี ด้วยเหตุผลที่คุณโอภาสเล่าให้ฟังว่า ใช้น้ำมันทั้งหมด 8 ชนิด ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาประกอบกัน เช่น เลื่อน้ำมันจากข้าวโพดที่มีคุณสมบัติปลอดภัยที่สุด ซึ่งทั่วไปใช้กับนมสำหรับทารกใช้น้ำมันจากถั่วซึ่งมีสารกันบูดธรรมชาติ natural preservative แทนการใช้สารเคมี

เมื่อถามถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ HOVFS คุณโอภาสบอกว่า เป็นสูหลาย ซึ่งจะประสมส่วนผสมที่ต่างกันมาประกอบกัน และน้ำมันขวดบางรูปที่มีกลิ่นหอมใช้บำบัดได้ด้วย เป็นกลิ่นของข้าวหอมมะลิและกลิ่นดอกมะลิ เพราะมองว่าคนไทยนั้นคุ้นเคยกับกลิ่นดอกมะลิ ดอกพุด จากการเข้าวัด ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย

สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นัก

ธุรกิจหน้าใหม่รายนี้แจ้งว่า ได้เลือกคุณสมบัติของข้าวที่คนโบราณนำมากใช้ในการระลอกวีรยบป้องกันล้าผิว ป้องกันรังแค มาประยุกต์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายในเชิงพาณิชย์

ส่วนเรื่องการออกแบบที่บ่อนั้นเน้นความโดดเด่นสะดุดตาและต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม



จึงเลือกวัสดุที่ย่อยสลายง่ายในธรรมชาติ ออกมาในรูปกระดาษห่อ เพราะพอกระดาษเปียกน้ำก็ย่อยสลายได้

คุณโอภาสพูดถึงวัตถุดิบของ HOVFS ว่าใช้ข้าวหอมมะลิชั้น 1 และน้ำมันอีก 8 ชนิด คือน้ำมันข้าวหอมมะลิ น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันเมล็ดองุ่น ซึ่งเป็น

สารกันบูดตามธรรมชาติและได้ใส่น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด ตะไคร้หอม ที่มีคุณสมบัติช่วยในการผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสดชื่น หรือการบำบัดด้วยกลิ่นที่ทางการแพทย์เรียกว่า aroma therapy ลงไปด้วย

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ HOVFS สูหลายหอมมะลิ ทั้งสูหลายก่อนและสูหลายหลัง

กรรม ผสมสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและใส่ข้าวหอมที่เม็ดละเอียดมาก เวลาถูไม่ขูดผิว ราคา 199 บาท พร้อมออกแบบแพ็คเกจจิ้งสวยหรู สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นของขวัญ ส่วนสูหลายแชมพู สกัดจากข้าวหอมมะลินิล น้ำมันบำรุงผิวและครีมขัดผิวทำจากกากข้าวหอมมะลิขายราคาอย่างละ 359 บาท ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าราคาสินค้าค่อนข้างแพง แต่เนื่องจากต้องลงทุนในการผลิตสูง อย่างแชมพูข้าวหอมมะลิที่เห็นหนึ่งขวดต้องใช้ข้าวหอมมะลิชั้น 1 จำนวน 5 กิโลกรัม ในการสกัด ซึ่งหากเทียบกับคุณภาพสินค้าแล้ว

จะเห็นว่าไม่แพง "ผมลงทุนร่วมกับเพื่อนเป็นตัวเลขหลักล้าน โดยมีโรงงานอยู่ที่จ.ลำปาง และกำลังขยายมาที่ กทม. ตอนนี้น้ำมัน HOVFS มีวางที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เวสต์เทรคเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร้านเสริมสวยชั้นนำ และกำลังเจรจากับเครือเดอะมอลล์ และเครือเซ็นทรัลอยู่ ขณะนี้การ

บุกตลาดต่างประเทศไปได้สวย โขทัยที่เยอรมนีและสิงคโปร์แล้ว และตลาดที่ญี่ปุ่นโดยใช้ข้าวญี่ปุ่นทำ"

คุณโอภาสเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเป็นเพราะมีกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ นิยมสิทธิธรรมชาติในยุคธรรมชาติบำบัดให้การเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและต่าง เนื่องจากลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ หรือ HOVFS จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกตัว โน้ไม่ช้า แต่เขาขออุปไว้ก่อน นอกกำลังค้นคว้าเรื่องเซรั่มทองคำที่จะใช้คุณของทองคำมาผสมกับข้าวหอมมะลิซึ่งจะระลอกวีรยบ และทำให้ผิวพรรณต่งตั้ง สำหรับผู้สนใจทำธุรกิจประเภทนี้ โอกาสแนะนำว่า ควรจะหาสินค้าที่มีอยู่โดยมองหาช่องทางหรือโอกาสการจำหน่าย จะง่ายกว่าการคิดค้นทำสินค้าขึ้นมา เพราะกว่าคุณจะได้ยอมรับชื่อ HOVFS ทุ่มเททั้งแรงกาย เวลา และใช้งบฯ สูง รวมถึงช่องทางการตลาด เพื่อทำให้ลูสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากข้าวหอม เป็นอีกธุรกิจที่มีอนาคต โดยเฉพาะหากช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศกว้างขวางขึ้น สนใจอยากซื้อ ขาย ทำธุรกิจ HOVFS ติดต่อที่คุณโอภาส ได้ที่ โทร. 0-183 6911, 0-2935-2323

ลักษณะการทำลายของหนู

เกร็ดเกษตร

หนูทำความเสียหายแก่พืชผลได้เกือบทุกชนิด ที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์ม น้ำมัน และโกโก้ ลักษณะการทำลายของหนูในพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

อ้อย หนูจะกัดทำลายอ้อยให้ได้รับความเสียหาย เมื่อต้นอ้อยมีอายุประมาณ 7-14 เดือน และจะกัดทำลายไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จะพบร่องรอยของหนูนบนต้นอ้อยตั้งแต่ระดับพื้นดินไปจนถึงระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 45 เซนติเมตร โดยกัดเป็นรอยแหวนตามปล้องเกือบตลอดทั้งต้นอ้อย หากหนูกัดที่โคนต้นแหวนมาก ต้นอ้อยจะล้มและแห้งตายในที่สุด รอยแหวนที่เกิดจากการกัดทำลายของหนูนบนต้นอ้อยเป็นผล หากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคของอ้อย เช่น โรคลำต้นแห้งแดง (red rot fungus) ซึ่งจะทำให้ต้นอ้อยแห้งและตายในที่สุด

มะพร้าว หนูจะกัดทำลายมะพร้าวตั้งแต่เริ่มปลูกต้นอ้อยน้อยอยู่

และเมื่อผลมะพร้าวมีอายุ 3-6 เดือน หนูจะกัดเปลือกบริเวณใกล้ ๆ กับขั้วมะพร้าว เพื่อกินมันและเนื้อมะพร้าว หลังจากนั้น 2-7 วัน ผลจะร่วงจากต้น

ถั่วต่าง ๆ หนูจะกัดทำลายตั้งแต่เริ่มหว่าน โดยจะเก็บกินเมล็ดถั่วที่หว่านไว้ในไร่และจะกัดทำลายตั้งแต่เมล็ดเริ่มงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพญาหงษ์จะปีนป่ายขึ้นไปบนต้นถั่วเพื่อกัดกินเมล็ดค้ำกั่วถั่ว ถั่วเหลือง

ปาล์มน้ำมัน หนูจะทำความเสียหายให้แก่ปาล์มน้ำมันตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงระยะเริ่มให้ผลผลิต (1-4 ปี) จะอยู่ในช่วงที่ต้นปาล์มยังมีขนาดเล็ก หนูจะกัดโคนต้นอ่อน ยอดต้นอ่อนและหางปาล์ม ส่วนที่ติดอยู่กับพื้นดินถ้าถูกหนูกัดทำลายมากจะทำให้ต้นปาล์มแห้งตายได้ในระยะที่ต้นปาล์มให้ผลผลิต (5-25 ปี) หนูก็จะกัดกินผลปาล์มทั้งดิบและสุกเป็นอาหาร

โกโก้ หนูจะทำความเสียหายโดยเจาะผลแก่คาบเอาเมล็ดออกมา กินเฉพาะเนื้อที่หุ้มรอบ ๆ เมล็ดซึ่งมีความหวาน หนูอาจกินไม่หมดผล แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งผลจากการติดเชื้อ ซึ่งทำให้เน่าไปทั้งผลและแพร่ไปปล่อนอีกด้วย ●